

Đề nhiều hơn những bông hoa người tốt, việc tốt



Lực lượng vũ trang huyện Kiến Xương đóng góp ngày công xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Tháng 5 này, một niềm vui lớn đến với gia đình quân nhân Nguyễn Tiến Nam, thôn Đoài, xã Hồng Việt (Đông Hưng). Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đông Hưng và chính quyền địa phương đã quyết định hỗ trợ xây cho gia đình em căn nhà mới. Ngày khởi công, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện và cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã có mặt để giúp gia đình giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật liệu... Dự kiến trong tháng 7/2018 căn nhà sẽ hoàn thiện, bàn giao cho gia đình Nam. Thượng tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đông Hưng chia sẻ: Gia đình Nam hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng Nam đã xung phong nhập ngũ. Đến nay, huyện đã huy động các nguồn lực, nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng để xây mới căn nhà 36m². Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa động viên Nam yên tâm tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ trong thời gian tại ngũ.

2 năm qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn duy trì nghiêm túc, hiệu quả "Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hàng chục tập thể, cá nhân có nhiều cách làm hay, sáng tạo, kịp thời khắc phục khó khăn, được cán bộ, nhân dân ghi nhận. Tiêu biểu như mô hình "Hôm tiết kiệm làm theo lời Bác" tiết kiệm tiền để thực hiện các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa"; phong trào "Chung tay giúp đỡ đồng đội", cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và cơ quan quân sự các huyện, thành phố ủng hộ 2 ngày lương xây dựng 7 nhà đồng đội với số tiền trên 510 triệu đồng trong năm 2017; mô hình "LLVT tỉnh đồng hành với chương trình cấp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó", các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã nhận đỡ đầu 34 học

“ Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, LLVT tỉnh không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được biểu dương, khen thưởng. Có thể khẳng định, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong LLVT tỉnh đã và đang đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, trở thành động lực để LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

(Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 300.000 đồng/học sinh/tháng đến khi tốt nghiệp THPT. Trong phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", LLVT tỉnh đã huy động trên 500 ngày công và 25 tấn xi măng làm đường giao thông nông thôn ở các địa phương. Ngoài ra, trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), LLVT tỉnh phát động cán bộ, chiến sĩ

quyên góp, ủng hộ xây 10 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh...

Nét sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo biên soạn sổ tu dưỡng đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp cho từng cán bộ, đảng viên theo mẫu thống nhất in các nội dung: nhiệm vụ đảng



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh gặt lúa giúp dân.

viên, nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương; những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm (tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ); quy định những điều đảng viên không được làm... Qua đó góp phần định hướng hành động, nâng cao nhận thức, hướng việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng và đi vào thực chất.

Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 11 buổi tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các chỉ bộ, đảng bộ trong LLVT tỉnh đã chọn những nội dung cốt lõi, quan trọng để đưa vào sinh hoạt thường kỳ.

Đến nay, 14/14 đảng bộ, 57/57 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và 100% cán bộ, đảng viên có bản đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, coi đây là một tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm. Qua phân tích chất lượng đảng viên, hàng năm đều có trên 80% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc.

TẮT ĐÁT

Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả, phải nuôi hai con học đại học, chị vẫn để ra một khoản tiết kiệm mua 10 số bảo hiểm nhân thọ tặng 10 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ 1.500.000 đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn. Với chị, học và làm theo Bác chính là từ những điều giản dị như vậy.

Cũng giống như chị Hương, ông Hà Thanh Tinh, đảng viên 51 năm tuổi đảng, Chi bộ thôn Trung Thịnh, xã Thái Thịnh (Thái Thụy) quan niệm: học và làm theo Bác không phải là cái gì quá cao xa mà chính là những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Với tôi, đó là nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, trở thành gương sáng để các thế hệ sau

Làm theo Bác bằng những việc thiết thực

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu với những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Về xã Duy Nhất (Vũ Thu) những ngày đầu tháng 5, đi trên những con đường ngập tràn sắc hoa mười giờ không ít người có cảm giác như lạc vào miền cổ tích. Để có được hơn 3km đường hoa rực rỡ, chị em phụ nữ xã Duy Nhất đã đầu tư không ít công sức, tâm huyết và người giống dựng phong trào là chị Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã. Chị chia sẻ: Mô hình bốn hoa công sở, đường hoa phụ nữ được chúng tôi triển khai từ năm 2017. Để gây dựng phong trào, mình là cán bộ, đảng viên phải xắn tay áo làm trước, có vậy chị em mới hưởng ứng làm theo. Năm nay Hội vẫn tiếp tục duy trì tốt mô hình này đồng thời nhân rộng ra nhiều tuyến đường nữa để làm đẹp cho cảnh quan quê hương.

Được biết, thời gian qua, trên cương vị Chủ tịch Hội LHPN xã, chị Hương đã phát động nhiều phong trào thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Để giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chị xây dựng mô hình "Hũ gạo tình thương" được 450kg gạo hỗ trợ 19 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; duy trì hiệu quả mô hình "Phụ nữ tiết kiệm" giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế với tổng số vốn quỹ gần 632 triệu đồng (cho 27 hội viên vay). Đầu năm 2018 chị Hương tiếp tục xây dựng mô hình thu gom phế liệu nhằm bảo vệ môi trường đồng thời có thêm nguồn thu để tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ việc xây sửa nhà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Theo chị Hương, đạt được kết quả đó là do Hội thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, hội viên tích cực học tập và làm theo gương Bác, lấy tinh thần tiết kiệm, sự nhân ái của Người để nâng cao ý thức trong hội viên. Ngoài ra, bản thân chị cũng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả, phải nuôi hai con học đại học, chị vẫn để ra một khoản tiết kiệm mua 10 số bảo hiểm nhân thọ tặng 10 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ 1.500.000 đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn. Với chị, học và làm theo Bác chính là từ những điều giản dị như vậy.

Cũng giống như chị Hương, ông Hà Thanh Tinh, đảng viên 51 năm tuổi đảng, Chi bộ thôn Trung Thịnh, xã Thái Thịnh (Thái Thụy) quan niệm: học và làm theo Bác không phải là cái gì quá cao xa mà chính là những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Với tôi, đó là nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, trở thành gương sáng để các thế hệ sau



Ông Hà Thanh Tinh (người bên phải) kiểm tra chất lượng sản phẩm.

noi theo. Dù đã bước sang tuổi 80 song hàng tháng ông Tinh vẫn đều đặn tham gia sinh hoạt chi bộ. Không chỉ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với phong trào chung, ông Tinh còn giúp đỡ nhiều đảng viên trẻ. Ông luôn gương mẫu đi đầu đồng thời vận động con cháu trong gia đình nhiệt tình tham gia đóng góp với số tiền hàng chục triệu đồng xây dựng các công trình hạ tầng của địa phương. Dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm" nhưng thay vì nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, ông vẫn tích cực cùng con cháu phát triển kinh tế gia đình. Với phương châm "ly nông bất lý hương", ông đầu tư mở xưởng may quần áo xuất khẩu giày dép. Hiện trung bình mỗi ngày xưởng sản xuất giày dép Thụy Vân của gia đình ông sản xuất hơn 1.000 sản phẩm bán cho các đại lý trong và ngoài tỉnh, ngoài ra còn đưa đi tiêu thụ trên thị trường cả nước. Ông hiện đang tạo việc làm ổn định cho hơn 70 lao động địa phương và các xã lân cận với thu nhập trung bình từ 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Do gần đây sức khỏe hạn chế nên việc quản lý xưởng ông đã giao lại cho con cháu song ông vẫn chịu trách nhiệm quản lý chung và định hướng kinh doanh. Ông Phạm Văn Tú, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thái Thịnh nhận xét: Ông Tinh là đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong sinh hoạt đảng, tích cực lao động sản xuất. Ông thực sự là tấm gương sáng để các đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác như chị Hương, ông Tinh. Có thể khẳng định, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học và làm theo Bác đã đi sâu vào đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó xuất hiện nhiều mô hình, điển hình với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực và ý nghĩa. Nhiều mô hình, điển hình hiệu quả được các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện và nhân rộng như các mô hình "Hôm tiết kiệm làm theo lời Bác", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Rèn luyện phẩm chất tư tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang" của Hội LHPN tỉnh; phong trào "Lực lượng vũ trang đồng hành với chương trình cấp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó", mô hình "Sổ vàng làm theo lời Bác", "Nhật ký làm theo lời Bác" của Đảng ủy Quân sự tỉnh; phong trào "Hai yêu, ba chống", "Bốn tốt" của Công an tỉnh; phong trào "Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng đô thị văn minh" của Đoàn Thanh niên và các mô hình, phong trào "Dân vận khéo", "Cựu chiến binh gương mẫu"...

Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo hướng hiệu quả, bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 200 xã đã về đích, huyện Hưng Hà được công nhận huyện nông thôn mới; đặc biệt, 100% số xã đã có công trình nước sạch sinh hoạt tập trung, tỷ lệ hộ dân nông thôn đầu nối, sử dụng nước sạch đạt trên 93%.

ĐÀO QUYN

Nhắc đến bà Lưu Thị Liễu ở thôn Tri Lễ, xã Vũ Lễ (Kiến Xương), mọi người dân trong thôn đều nghĩ tới đảng viên miệt mài tay làm và làm được nhiều việc có ích cho dân. Trong xây dựng nông thôn mới, bà cùng tập thể Chi ủy, Chi bộ và Ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp được hơn 750 triệu đồng, hàng trăm ngày công, hiến đất làm 10 tuyến đường với tổng chiều dài 2,3km. Bà Liễu cũng tích cực vận động nông dân chuyển đổi 65 mẫu đất hai lúa sang trồng chuyên màu cho giá trị hơn 400 triệu đồng/ha/năm. Bà Đặng Thị Lý, xã Vũ Lễ cho biết: Cũng cánh đồng này, trước đây cây hai vụ lúa/năm chỉ cho thu nhập khoảng 5 triệu đồng/sào/năm, nay nhờ bà Liễu vận động bà con chuyển đổi sang trồng màu 4 vụ/năm giá trị kinh tế cao gấp 3 lần so với cây lúa. Nói về những việc làm của mình, bà Lưu Thị Liễu khiêm tốn: Học Bác chính là để rèn luyện bản thân hoàn thiện hơn. Học Bác phong cách nói

KIẾN XƯƠNG 2 năm chuyển mình

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân Kiến Xương đã tạo ra vườn ươm người tốt, việc tốt báo công dâng Bác.

đi đôi với làm, dân vận khéo và gương mẫu để quần chúng noi theo. Muốn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thì cán bộ, đảng viên phải gần dân, lắng nghe dân nói, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, việc gì có lợi cho nhân dân thì quyết tâm làm và quyết đoán trong triển khai thực hiện.

Ở thôn 2, xã Vũ Thắng (Kiến Xương), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã lan tỏa, ngấm sâu trong mỗi cán

bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây. Ông Lê Tiến Mạnh, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Việc sinh hoạt chi bộ luôn nên nếp, dân chủ và hiệu quả. Không còn tình trạng đảng viên vắng mặt, đến muộn trong mỗi buổi sinh hoạt. Không còn đảng viên yếu kém, mỗi đảng chi đều nêu cao ý thức gương mẫu trong lời nói, việc làm, được quần chúng tin yêu, mến phục. Đó là chuyển biến rõ nét nhất của Chi bộ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực



Bà Lưu Thị Liễu, thôn Tri Lễ, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất hàng hóa cho thu nhập hơn 400 triệu đồng/ha/năm.

hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên việc học Bác không còn là phong trào của riêng cán bộ, đảng viên mà của tất cả các tầng lớp nhân dân trong thôn. Bà con nông dân hàng hải tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như: gieo thẳng 100% diện tích lúa cả hai vụ, xây dựng

sáng trong khu dân cư phục vụ sinh hoạt và bảo đảm an ninh trật tự; thu gom, phân loại, xử lý rác thải bảo vệ môi trường; xây dựng gia đình, đồng họ khuyến học, khuyến tài. Nhiều năm liền thôn 2 không xảy ra trộm cắp, không có tệ nạn cờ bạc, ma túy và được công nhận khu dân cư văn hóa, 98% số hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa.

Khi nói về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thượng tá Vũ Đình Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kiến Xương cho biết: Đơn vị có rất nhiều mô hình, điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Nổi bật là Chi bộ Chính trị. Đảng viên Chi bộ hằng hải đồng hành cùng chương trình "Cấp lá yêu thương", nhận đỡ đầu và hỗ trợ hai học sinh nghèo vượt khó mỗi tháng 300.000 đồng/cháu; nhận phụng dưỡng, thăm hỏi, tặng quà cho một mẹ Việt Nam anh hùng; tự nguyện ủng hộ, quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa tặng một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tham gia tu

sửa nghĩa trang liệt sĩ... Cán bộ, chiến sĩ còn xây dựng mô hình "Vườn tăng gia làm theo lời Bác" với diện tích 500m² để trồng các loại rau, củ, quả và chăn nuôi lợn, gà, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe bộ đội.

Ở Kiến Xương, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị có một cách làm và mô hình khác nhau khi thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, đã xuất hiện hàng trăm mô hình tập thể, cá nhân làm theo lời Bác. Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy khẳng định: Mỗi mô hình đều mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, tạo đà thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đây chính là những nhân tố mới, việc làm thiết thực như ngàn đóa hoa thơm dâng lên Bác kính yêu.

KHẮC ĐUẨN